

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ๑๑ ด้าน และหน่วยงานฝ่ายเลขานุการสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป ๖ ด้าน รายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูป ให้ มท. ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ (สตร.สป.) จะได้ประมวลนำเสนอผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทยทราบและเป็นข้อมูล ต่อไปนี้

บัดนี้ หน่วยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการรายงานครั้งที่สอง นับตั้งแต่มีคำสั่งฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอประมวลผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

๑. การสนับสนุนสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่น่าสนใจ อาทิ การปฏิรูปด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม ได้มีการเสนอปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการ ตำรวจ (ก.ตร.) ให้เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองเทียบเคียงกับ คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของ ก.ตร. ใหม่ ให้มีความเหมาะสม และให้ ก.ตร. เป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก ผบ.ตร. (แทน ก.ต.ช.) รวมทั้งให้ ก.ตร. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ผบ.ตร. ตามช่วงเวลาที่กำหนด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๒. การสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป ๖ ด้าน

ในการปฏิรูป ๖ ด้านของคณะกรรมการปฏิรูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกด้าน แต่ผู้กำกับดูแล และขับเคลื่อนเป็นหลักในแต่ละด้าน คือ รองนายกรัฐมนตรี ๖ ท่าน อาทิ รองฯ ประจักษ์ฯ ด้านการศึกษา รองฯ สมคิดฯ ด้านเศรษฐกิจ รองฯ วิษณุฯ ด้านกฎหมาย รองฯ ณรงค์ฯ ด้านสาธารณสุข รองฯ ประวิตรฯ ด้านความมั่นคง รองฯ ธีรยุทธฯ ด้านการท่องเที่ยว โดยทั้ง ๖ ด้าน กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้ง คณะทำงานรองรับไว้หมดแล้ว มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะทำงานในแต่ละด้าน

ฝ่ายเลขานุการฯ ของแต่ละด้านได้รายงานผลการดำเนินงานมาที่ มท. มีประเด็นที่น่าสนใจ คือกรณีแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างกลไกกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม โดยกำหนดเป็นกฎหมายหรือ พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน ซึ่งจะแก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรซึ่งกำลังจะถูกบังคับคดีการจำนองทำให้ที่ดินหลุดมือ ควรจะมีการขับเคลื่อน อาทิ (๑) เป็นสถาบันการเงินสำหรับเกษตรกร ช่วยเหลือด้านการเงินกับเกษตรกรซึ่งที่ดินจด จำนองสินเชื่อกำลังจะถูกบังคับคดี (๒) เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งที่ดินหลุดมือจากการจำนอง โดยเกษตรกรสามารถทำคำขอสินเชื่อผ่าน ธกส. เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยและทำเกษตร (๓) ธนาคารที่ดินอาจทำหน้าที่ในการจัดการที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ประโยชน์ ด้วยการจัดซื้อ ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร (๔) การขับเคลื่อนอาจต้องมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้เกษตรกรสามารถกู้ยืมไปไถ่ ถอน หรือการเช่าซื้อ อาจมีระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี (๕) ที่ดินที่ธนาคารที่ดินรับมาบริหารเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินของเอกชนได้ (๖) แนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่ดิน จะต้องพัฒนาระบบ ข้อมูลการประเมิน ราคา การแบ่งประเภทที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผังเมืองที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ฝ่ายเลขานุการฯ (สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.) ขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ดั้งความข้างต้น และจะประสานคณะทำงานฯ จัดทำรายงานในทุกๆ เดือน โดยสามารถติดตามข้อมูลการปฏิรูปประเทศ ได้ทางเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th)
